

Cẩm Giàng, ngày 25 tháng 12 năm 2023

Số 23 - NQ/HU

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN
về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác vận động
Nhân dân tặng cho quyền sử dụng đất (hiến đất) để Nhà nước
mở rộng đường giao thông trên địa bàn huyện Cẩm Giàng
giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Huyện Cẩm Giàng nằm ở phía Tây thành phố Hải Dương, có diện tích tự nhiên 110,05 km², gồm 15 xã, 02 thị trấn, 107 thôn, khu dân cư với tổng dân số 157.300 người. Huyện có vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, trong đó có: Tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng với tổng chiều dài chạy qua huyện 15,6km; Quốc lộ 5 nối các tỉnh kinh tế trọng điểm phía Bắc với tổng chiều dài chạy qua huyện 11,60km; Quốc lộ 38 (qua các xã Lương Điền, Ngọc Liên, Cẩm Hưng) nối Quốc lộ 1A và Quốc lộ 5 với tổng chiều dài chạy qua huyện 9,33km; 02 tuyến đường tỉnh gồm Tỉnh lộ 394 và Tỉnh lộ 394C với tổng chiều dài 19,43km; 08 tuyến đường huyện với tổng chiều dài 53,28km và 833,3km đường giao thông nông thôn.

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh và sự đóng góp của người dân, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ban hành nhiều chủ trương đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo và phát triển hạ tầng giao thông nói chung và giao thông nông thôn nói riêng như: Đường huyện 196, đường huyện 19, đường huyện 194B, đường huyện 195B, đường nội thị thị trấn Lai Cách,...; toàn huyện có 833,3km đường giao thông nông thôn cơ bản được cứng hóa đến các thôn, xóm và ra đồng. Mạng lưới vận tải hành khách, hàng hóa được hình thành, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, giao thương của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng thành công huyện nông thôn mới. Công tác vận động Nhân dân tặng cho quyền sử dụng đất và giải tỏa các công trình, tài sản trên đất (viết tắt là hiến đất) để mở rộng đường giao thông trên địa bàn huyện được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được kết quả tích cực. Năm 2022 và 2023, phong trào hiến đất để mở rộng đường giao thông đang lan toả ở một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện; một số đơn vị đã thực hiện tốt công tác vận động và đạt hiệu quả như: Cẩm Đông, Cẩm Hưng, Đức Chính, Cao An.

Tuy nhiên, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập: Chiều rộng mặt đường chưa đảm bảo, còn 38,84km chiều dài các tuyến đường huyện và nhiều tuyến đường xã, đường thôn, xóm cần phải mở rộng; nhiều tuyến đường được xây dựng đã lâu, không có hệ thống thoát nước đi cùng,

có nơi nền đường đã sụt lún, mặt đường đã xuống cấp, chiều rộng mặt đường hẹp, đi lại khó khăn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động, khuyến khích Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông tại một số đơn vị hiệu quả chưa cao, chưa chủ động và tích cực, chưa huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là: Do lịch sử để lại, việc quy hoạch sử dụng đất những năm trước đây, dự báo chưa tốt; việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa quan tâm đến quỹ đất, mốc giới dành cho giao thông, nhất là đất giao thông trong các địa bàn dân cư. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai đã 12 năm, các xã xây dựng, hoàn thiện tiêu chí giao thông theo tiêu chí cũ nên chiều rộng mặt đường khá hẹp, điều này đã và đang gây áp lực rất lớn đến hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện. Đến nay, đời sống của Nhân dân không ngừng được nâng lên, số lượng phương tiện giao thông tăng nhanh; việc đầu tư cho hệ thống hạ tầng giao thông chưa được quan tâm đúng mức; công tác lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực, vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông tại một số địa phương chưa được quan tâm; ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang giao thông. Dự báo trong những năm tới nếu không được nâng cấp và mở rộng, hệ thống giao thông của huyện sẽ không đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của Nhân dân, không theo kịp đà phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

Đầu tư mở rộng các tuyến đường giao thông với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, theo nguyên tắc: Nhà nước bố trí kinh phí đầu tư cải tạo, mở rộng đường giao thông; Nhân dân hiến đất, giải tỏa các công trình, tài sản trên đất; Nhà nước hỗ trợ toàn bộ kinh phí đo đạc, chỉnh lý hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi người dân hiến đất để mở rộng đường giao thông.

Vận động Nhân dân hiến đất (tập trung vào đất ở) để mở rộng, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là định hướng quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng huyện Cẩm Giàng đạt các tiêu chí đô thị loại IV. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông là mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài cho người dân, cần phải có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân. Nội dung, phương pháp, cách làm phải đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích xã hội và lợi ích của người dân; kết hợp nguồn lực hỗ trợ, đầu tư từ ngân sách Nhà nước với nguồn lực đóng góp của Nhân dân; kết hợp Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình giao thông đảm bảo quy mô đồng bộ theo định hướng quy hoạch hệ thống giao thông của huyện, hiện đại, phù hợp với quá trình đô thị hóa, nông thôn văn minh, khang trang, sạch đẹp và phát triển bền vững. Nhân dân trên tinh thần tự nguyện hiến đất khi Nhà nước đầu tư mở rộng đường theo định hướng quy hoạch và làm mới các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về hạ tầng giao thông; phấn đấu đến năm 2025 hệ thống giao thông trên địa bàn huyện cơ bản được mở rộng, nâng cấp, xây dựng đảm bảo nhu cầu đi lại của Nhân dân, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, hiện thực hóa “Khát vọng phát triển đi lên”; phấn đấu đến năm 2024 đạt huyện nông thôn mới nâng cao, cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2035.

2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Chỉ tiêu các tuyến đường cần mở rộng

- Đường huyện: Phấn đấu giai đoạn 2023-2025 vận động Nhân dân hiến đất mở rộng mặt đường rộng từ 7,5-:-10,5m trở lên, chiều dài trên 5,6km/tổng số 38,84km cần mở rộng, đạt 14% chiều dài cần phải mở rộng.

- Đường xã: Phấn đấu giai đoạn 2023-2025 vận động Nhân dân hiến đất mở rộng mặt đường rộng từ 5,5-:-7,5m trở lên, chiều dài trên 7,5km/tổng số 20,33km cần mở rộng, đạt 37% trở lên chiều dài cần phải mở rộng từng xã (dự kiến mỗi xã, thị trấn phấn đấu làm khoảng 0,5km).

- Đường thôn: Phấn đấu vận động Nhân dân hiến đất mở rộng mặt đường rộng từ 5,5m trở lên. Các xã phấn đấu mỗi năm làm từ 01 đến 02 tuyến đường, chiều dài 0,5-:-1.0km.

- Đường ngõ, xóm: Phấn đấu vận động Nhân dân hiến đất mở rộng mặt đường rộng từ 4,5m trở lên. Các xã phấn đấu mỗi năm làm từ 01 đến 02 tuyến đường, chiều dài 0,5-:-1.0km.

2.2.2. Chỉ tiêu hằng năm cả huyện

- Năm 2023: Tổng chiều dài các tuyến đường huyện, đường xã, đường thôn, đường ngõ xóm đã được mở rộng 14,2km.

- Năm 2024: Tổng chiều dài các tuyến đường huyện, đường xã, đường thôn, đường ngõ xóm được mở rộng 18,6 km trở lên.

- Năm 2025: Tổng chiều dài các tuyến đường huyện, đường xã, đường thôn, đường ngõ xóm được mở rộng 19,5km trở lên.

- Giai đoạn 2026-2030, mỗi năm cải tạo, mở rộng 15,0-:-20,0km, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí về giao thông theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy hoạch chung xây dựng các xã, thị trấn đã được phê duyệt, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn huyện.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, huy động cả hệ thống chính trị tham gia vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần xác định công tác vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Lãnh đạo công tác vận động Nhân dân hiến đất phải gắn với lãnh đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh và xây dựng, quản lý quy hoạch, quản lý quỹ đất, quản lý đúng mốc giới, chỉ giới dành cho giao thông.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Các ban, ngành, phòng cấp huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở trong việc triển khai thực hiện công tác vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông. Định kỳ giao ban, sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tích cực tham gia, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo; chấn chỉnh những nơi cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, cán bộ thiếu chủ động, không quyết tâm, quyết liệt, ngại khó, thực hiện nhiệm vụ không hết trách nhiệm trong thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban; các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm Phó ban; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và trưởng một số phòng, ban, cơ quan cấp huyện là thành viên.

Đảng ủy xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã do đồng chí Bí thư đảng ủy làm Trưởng ban; các đồng chí Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ làm Phó ban; các đồng chí đảng ủy viên, trưởng tổ chức chính trị - xã hội và một số cán bộ, công chức là thành viên. Thành lập Ban vận động cấp xã do đồng chí Phó Bí thư Thường trực đảng ủy làm Trưởng ban; các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó Chủ tịch UBND làm Phó ban; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Hội người cao tuổi, một số cán bộ, công chức cấp xã là thành viên. Thành lập Ban vận động ở thôn, khu dân cư do đồng chí Bí thư chi bộ làm Trưởng ban; các đồng chí Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn, khu dân cư (đối với những nơi Bí thư chi bộ không đồng thời là Trưởng thôn) làm Phó ban; các đồng chí trong ban chi ủy, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi là thành viên; mời người có uy tín trong thôn, xóm, dòng họ tham gia Ban vận động.

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để Nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông

Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông phải đảm bảo đúng chủ trương, định hướng, đa dạng về hình thức và nội dung; tuyên truyền kịp thời, thường xuyên, liên tục. Xây dựng tin bài, phóng sự

về phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng thời lượng các bản tin của Đài Phát thanh huyện, hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Chủ trương của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông; về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả, lợi ích thiết thực, lâu dài; về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự; về cảnh quan, môi trường sống của người dân; về cơ chế hỗ trợ, khuyến khích của Nhà nước cùng với vận động nguồn lực đóng góp từ Nhân dân. Khuyến khích, động viên các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia hiến đất, giải tỏa công trình, tài sản trên đất, ủng hộ vật chất, ngày công để mở rộng đường giao thông; biểu dương kịp thời những địa phương, cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả cao, những ý tưởng, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, những hộ gia đình, cá nhân tham gia tích cực; đồng thời phê bình, nhắc nhở những nơi cấp ủy, chính quyền không chủ động, quyết liệt, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện không hiệu quả.

Việc thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông phải được triển khai thực hiện sâu rộng đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Trước hết là tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người thân của cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện trước với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

3. Về hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước, kết hợp với xã hội hóa nguồn đóng góp của Nhân dân

UBND huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đầu tư công dài hạn, trung hạn và hằng năm phải ưu tiên nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông. UBND huyện lập dự toán trình HĐND huyện phê duyệt kinh phí hỗ trợ, đầu tư mở rộng, nâng cấp, xây dựng hệ thống giao thông phù hợp với từng loại đường; đảm bảo mức hỗ trợ kinh phí cho xã, thị trấn từ 30-50% tổng mức đầu tư.

Các xã được chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và những xã có nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, xây dựng kế hoạch đầu tư công cho hạ tầng giao thông phải gắn việc hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông; ưu tiên những tuyến đường thực hiện tốt công tác vận động nhân dân hiến đất; kết hợp giữa nguồn lực từ ngân sách Nhà nước với nguồn lực đóng góp của Nhân dân và nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.

Những xã chưa đưa nội dung này vào trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cần tiến hành rà soát, đánh giá hệ thống giao thông trên địa bàn, chuẩn bị sớm một bước để triển khai thực hiện có hiệu quả. Trước hết bố trí kinh phí hỗ trợ đo đạc, chỉnh lý hồ sơ biến động đất đai phục vụ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi người dân hiến đất để mở rộng đường giao thông. Căn cứ nguồn lực thực tế, hằng năm xây dựng kế hoạch, dành nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông, ưu tiên những tuyến đường thực hiện tốt công tác vận động Nhân dân hiến đất.

Thị trấn Lai Cách, thị trấn Cẩm Giang và các xã định hướng lên đô thị triển khai vận động Nhân dân hiến đất gắn với nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh; tập trung rà soát những tuyến đường, thôn, khu dân cư kết hợp vận động Nhân dân hiến đất với giải tỏa hành lang giao thông. Dành nguồn lực cơ bản đầu tư cho hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị; xây dựng kế hoạch đầu tư công để đầu tư mở rộng, nâng cấp cho các tuyến đường, thôn, khu dân cư; ưu tiên những tuyến đường thực hiện tốt công tác vận động Nhân dân hiến đất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Huyện ủy

- Chỉ đạo chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội huyện và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy tổ chức quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

- Phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Nghị quyết tại những đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết; định kỳ tổ chức đánh giá, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết.

2. Ủy ban nhân dân huyện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng đề án, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; cân đối nguồn ngân sách huyện, trình HĐND huyện thông qua kinh phí hỗ trợ, đầu tư cho hệ thống giao thông của huyện. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

3. Hội đồng nhân dân huyện

Trên cơ sở Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, hằng năm, HĐND huyện cần đưa công tác vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông vào nghị quyết để triển khai giám sát thực hiện. Thường trực HĐND huyện tăng cường chỉ đạo các Ban của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn thường xuyên giám sát các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác vận động Nhân dân hiến đất, đặc biệt là công tác phối hợp giữa các ngành và địa phương (cấp xã) trong tổ chức thực hiện Nghị quyết. Căn cứ báo cáo, đề nghị của UBND huyện và các Ban của HĐND, đại biểu HĐND huyện để nghiên cứu, xem xét ban hành các văn bản, các nghị quyết theo thẩm quyền trong công tác hỗ trợ, đầu tư cho hệ thống giao thông trên địa bàn huyện.

4. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch thực hiện và chủ động tham mưu, giúp cấp ủy huyện tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; kịp thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết.

5. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đồng thuận với chủ trương, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia hiến đất, giải tỏa các công trình, tài sản trên đất để mở rộng đường giao thông trên địa bàn huyện.

6. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Định kỳ tổ chức đánh giá, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết.

- Ngoài ra, đối với đảng ủy các xã, thị trấn: Phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy, đảng ủy viên trong triển khai, thực hiện Nghị quyết. Chỉ đạo UBND cùng cấp cân đối từ nguồn ngân sách xã, thị trấn, trình HĐND cùng cấp phê duyệt hỗ trợ, đầu tư cho hạ tầng giao thông. Chỉ đạo thực hiện công tác xã hội hóa để có thêm nguồn lực xây dựng, mở rộng đường giao thông trên địa bàn; thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông.

Nghị quyết được quán triệt và phổ biến đến các chi bộ.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo),
- Ban Thường vụ Huyện ủy,
- Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện,
- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy,
- Lưu VPHU.

**T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ**



Ngô Quang Giáp